



Kết nối thế giới bằng lòng tin

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Phát hành ngay

JICA HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2024 – Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an tổ chức Lễ khởi động **Dự án Hợp tác kỹ thuật “Nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam”**.

Căn cứ trên đề nghị của Chính phủ Việt Nam, dự án dự kiến triển khai trong 5 năm, bắt đầu từ tháng 11/2023, nhằm hỗ trợ về kỹ thuật để nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam. Dự án được JICA và Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, kèm theo đó là những biến đổi khó lường về thời tiết, khí hậu, do đó tình hình cháy, nổ được dự báo sẽ còn diễn biến rất phức tạp. Trong bối cảnh này, Đảng và Chính phủ Việt Nam rất quan tâm chỉ đạo việc xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và xác định nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Dự án hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Việt Nam theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Các hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Dự án gồm: (1) xây dựng, hoàn thiện chương trình và các tài liệu phục vụ huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; (2) tổ chức tập huấn nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; (3) đào tạo huấn luyện tại Nhật Bản.

Dự án được kỳ vọng sẽ tăng cường kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, xử lý kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ được giao, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Văn phòng JICA tại Việt Nam

Tầng 11, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: (84-24) 3831 5005 (máy lẻ 125) - Chị Lê Quỳnh Anh (Cán bộ Truyền thông)